

เกาหลี Cherry Blossom & April Snow Festival

5วัน 3 คืน (TG)
 โดยสายการบินไทย



- ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ 2 ฤดู สัมผัส เทศกาลดอกไม้บาน และ เทศกาลหิมะ พร้อมกัน
- ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง เก็บภาพความประทับใจกับเทศกาลดอกซากุระบาน ที่ ถนนยอลโด
- สนุกสนานกับการแข่งเลื่อนหิมะ, ปาร์ตี้อาหารค่ำพร้อมชมโชว์ชื่อดัง
- เต็มอิ่มกับสวนสนุก Lotte World สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
- สุดคุ้ม พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ โรงแรมระดับ 4 ดาว กรุงโซล 2 คืน
- พิเศษ...ล่องเรือแม่น้ำฮัน พร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติ กินดื่มแบบไม่อั้น !!!

****ราคาดนี้ชำระ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว****

**** ราคาไม่แฉกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ****

กำหนดวันเดินทาง: เมษายน: 13-17 เม.ย.60 (ช่วงวันหยุดสงกรานต์)	35,900.-
กำหนดวันเดินทาง: เมษายน: 14-18 เม.ย.60 (ช่วงวันหยุดสงกรานต์)	30,900.-

	โปรแกรมการเดินทาง	เช้า	เที่ยง	ค่ำ	โรงแรมที่พัก
1	กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน				
2	อินชอน - ยงเพียงสกีรีสอร์ท แข่งขันเลื่อนหิมะ - ปาร์ตี้อาหารค่ำ - ชมโชว์	X	O	O	☛ Yongpyong Resort, หรือเทียบเท่า
3	ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งถนนสงแด	O	O	O	☛ Best Western Premier Seoul Garden Hotel ระดับ

					4 ดาว หรือเทียบเท่า
4	ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรรเกาหลี - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - Lotte World & พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - Cosmetic Shop - Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง	O	บุฟเฟต์ นานาชาติ	O	☛ Best Western Premier Seoul Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5	บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อดคุง - น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส - ชมเทศกาลดอกซากุระยอฮ์โด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินซอน - กรุงเทพฯ	O	O	X	

วันแรก	กรุงเทพฯ - สนามบินอินซอน				
20.00 น.	คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน				
23.00 น.	นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือ เที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น.				
วันที่สอง	อินซอน – ยงเพียงสกีรีสอร์ท – แข่งขันเลื่อนหิมะ – ปาร์ตี้อาหารค่ำ – ชมโชว์				
06.05 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านเดินทางสู่ ยงเพียง รีสอร์ท สถานที่จัดเทศกาล April Snow Festival 2016 เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิดกับ หิมะสุดห้ายของปีที่ ยงเพียงรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวในเกาหลีเท่านั้น รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานเล่นสกีที่ดีที่สุดเกาหลี และเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2018 ให้ท่านได้เพลิดเพลินทิวทัศน์ สองฤดู คือ ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ				
กลางวัน	๑๑ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู “บุลโลกิ” หรือเนื้อหมูสดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ำซลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ				เนื้อหมูกับซอสผัดกับกะหล่ำ
บ่าย	เดินทางถึง ยงเพียงรีสอร์ท ลงทะเบียน “การแข่งขันเลื่อนหิมะ” ผู้แข่งขันลงทะเบียน และรับฟังกฎกติกาการแข่งขันแจกเสื้อหมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแข่งขันนี้ ผู้ร่วมแข่งขันจะสนุกสนานเหวี่ยงกับประสบการณ์บนเลื่อนหิมะพร้อมของรางวัลรับทันทีแก่ผู้โชคดีบนลานหิมะ				
ค่ำ	๑๒ บริการอาหารกลางค่ำ แบบบุฟเฟต์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองเกาหลี จากนั้นชมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันเลื่อนหิมะ สำหรับ ผู้ชนะและรอง รวม 3 ท่านในแต่ละประเภทพร้อมเหรียญ และ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์แจกของรางวัลต่างๆอีกมากมาย				
	ที่พัก ☛ Yongpyong Resort หรือเทียบเท่า				
วันที่สาม	ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งถนนสงแด				
เช้า	๑๓ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม				
	นำท่าน ขึ้นคอนโดล่าชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย 3.7 กม. ชมทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติ ของทะเลตะวันออก และ ภูเขาพัลวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอดเขาพัลวางพร้อมภัตตาคาร และร้านกาแฟ ให้ท่านได้อิสระเก็บ				

	ภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซล	
กลางวัน	๑๐ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสกีหม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด heated ตามฤดู โอเด็ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปร้อนแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด	สกีหม้อไฟ
บ่าย	จากนั้นนำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขาเขาซัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอนาฬิกาชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาทุกภักชัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะได้เห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกิง (ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)	
ค่ำ	๑๑ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสับเล็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมียงค้ำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ	หมูย่างเกาหลี
	จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ถนนซองแด หรือ ถนน ซงอิก	
	ที่พัก ✈️ โรงแรม Best Western Premier Seoul Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	
วันที่สี่	ศูนย์อิสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-ลองเรือแม่น้ำฮัน- Lotte World & พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง	
เช้า	๑๑ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านสู่ ศูนย์อิสม ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในขมวงจรรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรสกัดแก่นามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย	
กลางวัน	๑๑ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟต์นานาชาติ (บนเรือสำราญ) ให้ท่านลองเรือผ่านชมสถานที่สำคัญของเกาหลีต่างๆ อาทิเช่น อาคารรัฐสภาเกาหลี, ตึก 63 ชั้น, นาฬิกาสถาปัตยกรรมในโอกาสการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก สูงที่สุดในโลกกว่า 220 เมตร ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง	บุฟเฟต์นานาชาติ
บ่าย	นำท่านสู่สวนสนุก Lotte World แห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ที่เที่ยวหลัก ๆ คือ สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lotte World Adventure และอีกที่หนึ่งคือ Magic Island ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอยู่หลายชนิด หรือเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ของชาวเกาหลีได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free	
ค่ำ	๑๑บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริมท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เส้น	ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี

	ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ	
	จากนั้นให้ท่าน ช้อปโปงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น	
	ที่พัก ✈️ โรงแรม Best Western Premier Seoul Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	
วันที่ห้า	ผ่านชมบลูเฮ้าท์ - พระราชวังเคียงบ็อดคุง - น้ำมันสนเข้มข้น - โรงงานพลอยอเมทิส - ชมเทศกาลดอกซากุระยออีโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ	
เช้า	๓๑ บริการอาหารเช้า ณ กัสดาคาร	
	นำท่านผ่านชม บลูเฮ้าท์ ทำเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์รูปนกพิณิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีสวยงามที่สุดของกรุงโซล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อดคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน พระที่นั่งค็อนของจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภานาตยักซ์ขึ้นขึ้นัน แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูลล์ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมาย อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ	
กลางวัน	๓๒บริการอาหารกลางวัน ณ กัสดาคาร บริการท่านด้วย "จิมดัก" เป็นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง โดยจะใช้ไก่ทั้งตัวผัดรวมกับวุ้นเส้น + มันฝรั่ง + แครอท + พริก + ซอสดำ โดยเนื้อไก่ที่นุ่มรสชาติประมาณว่ากินไก่พะโล้ แต่จะเป็นสูตรเกาหลี ที่อร่อยเผ็ดได้ใจจริง ๆ	ไก๋อบชีอิ้ว วุ้นเส้น
บ่าย	นำท่านสู่ น้ำมันสนเข้มข้น เป็นการสกัดจากใบสนเข้มข้นบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข้มข้นนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งช่วยละลายคอเลสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหงื่อ ปัสสาวะอุจจาระช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นนำท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออีโด (Yeouido's Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ใครที่พลาดชมซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปโปงที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ ระเบิดกึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ	

ค่า	๑๒บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "อุด้งเกาหลี"	อุด้งเกาหลี
21.20 น.	นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	
01.10 น.	เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ☺	

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

**** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ****

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง	ราคาผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม	พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ : 13-17 เม.ย. 60 (สงกรานต์)	35,900.-	35,900.-	34,900.-	33,900.-	7, 900.-
วันที่ : 14-18 เม.ย. 60 (สงกรานต์)	30,900.-	30,900.-	29,900.-	28,900.-	7, 900.-

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมราคาตัวเครื่องบิน 14,900 บาท/ท่าน

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น่าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิต) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเก็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

อัตราค่าบริการนี้รวม






1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนจารไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. วิชาเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดาว หรือ ประเทศที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างดาว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยเลือกโอนชำระตามบัญชีดังนี้

	ธ.ไทยพาณิชย์	156-2-59572-5	บริษัท แชนทแอนด์ชั่นทัวร์ จำกัด	สาขาเซ็นทรัลพระราม 2	ออมทรัพย์
	ธ.กสิกรไทย	012-1- 25993-1	นายสุรียา ธรรมศิลป์สิทธิ์	สาขาเซ็นทรัลพระราม 2	ออมทรัพย์
	ธ.กรุงเทพ	033-0-81494-8	นายสุรียา ธรรมศิลป์สิทธิ์	สาขาเซ็นทรัลพระราม 2	ออมทรัพย์
	ธ.กรุงศรีฯ	436-1-71905-3	นายสุรียา ธรรมศิลป์สิทธิ์	สาขาเซ็นทรัลพระราม 2	ออมทรัพย์
	ธ.ทหารไทย	224-2-43234-8	นายสุรียา ธรรมศิลป์สิทธิ์	สาขาเซ็นทรัลพระราม 2	ออมทรัพย์

2. กรุณาแฟกซ์สลิปการชำระเงิน พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านมาที่ F.02 4155035 หรือ Email: satandsuntour1@gmail.com
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. **ยกเลิกการเดินทาง**ในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ **ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย** จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีการรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. **ยกเว้นกรณีการเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล**ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่หักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight **จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ**
7. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**
****สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น****
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัวเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การเจ้าหน้าที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับผิดชอบผู้จองประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักร่วม (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมีความแตกต่างกันอาจทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น